

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว (๕๑๑๗)



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๕๕๖๗

ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีโครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC)

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่า นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) ของหอการค้าไทยทั่วประเทศ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟัง แนวนโยบายและรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ของ YEC ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล และต่อมาได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเสนอโครงการ ของ YEC หอการค้าไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการของ YEC ประจำปี ๒๕๖๕ และนำข้อเสนอโครงการของ YEC ประจำปี ๒๕๖๖ ดังกล่าว กราบเรียนนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชา ดังนี้

๑. ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำคนรุ่นใหม่ (Young Public and Private Collaboration: YPC) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ในทุกจังหวัด ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการของ YEC ที่แต่ละจังหวัดเสนอ

๒. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสับสนุนโครงการและเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

๓. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ และโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ และรายงานผลนายกรัฐมนตรี

๔. ส่งข้อเสนอของ YEC ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ โครงการ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทราบ

๕. มอบหมายคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี (กตม.) และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการของกลุ่มผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และท้องถิ่น ต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

/กระทรวงมหาดไทย...

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัด (กรอ.จังหวัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัด ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration: YPC) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการ และเอกชนรุ่นใหม่ โดยให้คำนึงถึงความต้องการในการพัฒนาในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

๒. สำหรับจังหวัดที่มีโครงการตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอ ขอให้สนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ บูรณาการขับเคลื่อนโครงการของคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ และโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ ขอให้ใช้กลไก กรอ.จังหวัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๙